



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ  
บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการศึกษาได้รับรองตนเอง และเอกสารประกอบ  
การพิจารณาแล้ว เป็นผู้มีความสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ และ  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และคณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ได้พิจารณา  
เอกสารของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา ประวัติและประสบการณ์ที่แสดงถึงการพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ  
ทางวิชาการหรือการพัฒนาการศึกษา และการเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ วิสัยทัศน์การเป็น  
ศึกษานิเทศก์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
ตามรายละเอียดแนบท้ายประการนี้ และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการสอบคัดเลือก จึงประกาศรายละเอียดการ  
คัดเลือกฯ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น  
โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการศึกษา แยกเป็นประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการประเมินผลงานของผู้สมัครเข้ารับ  
การศึกษาผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น จากผลงานหรือรางวัลที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
ที่ภาคภูมิใจของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาที่ได้ส่งไว้แล้ว ในระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และจะประกาศ  
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงานและมีสิทธิเข้ารับการศึกษาประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ภายในวันที่  
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริงตามผู้สมัครแจ้งในใบสมัคร หากปรากฏภายหลัง  
พบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  
และจะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หากได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งบรรจุและ  
แต่งตั้งและจะเรียกข้อเท็จจริงใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวเต็มจิต จันทคา)

ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำหน้าที่แทน ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น

ในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2565

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565)

ประเภท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ที่	รหัสประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
1	331001	นางสาวณัฐชยา นันตะเสนีย์	
2	331002	นางสาวปาณิสรา โชคคณศรี	
3	331003	นางน้ำผึ้ง จตุพร	
4	331004	นางสาวนงครัก จันทรสุนทร	

ประเภท สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา

ที่	รหัสประจำตัว ผู้สมัครสอบ	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
1	332001	นางสาวจารวี ชำนาญโกชนกิจ	
2	332002	นางพันธกานต์ ดวงงา	
3	332003	นางสาวแพรวกมล ชาปะวัง	

